

ข้อ ๒ โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานและบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย/แนวทางในการปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรมของสำนัก จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ และมีการประกาศเรื่อง นโยบายในการปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม จำนวน ๑ ฉบับ





ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์
เรื่อง นโยบายในการปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรม

สำนักประชาสัมพันธ์ ได้มีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีต้องมีจิตสำนึกของการเป็น “ข้าราชการที่ดี” ซึ่งการจะเป็น ข้าราชการที่ดีนั้น อันดับแรกจะต้องเป็นผู้ที่ละเว้นกรรมชั่วทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ขณะเดียวกันต้องเป็นผู้ที่ประกอบกรรมดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เช่นกัน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนปฏิบัติทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดี จะต้องมองครอบคลุมครบถ้วนทั้งสองประการดังกล่าวมา

ดังนั้น เพื่อสร้างสังคมอุดมคุณธรรมข้าราชการและบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์ จะต้องยึดมั่นในเรื่องการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงต้องปลูกฝังงานการเรียนรู้การเป็น ข้าราชการที่ดี ซึ่งข้าราชการที่ดีจะมีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการ คือ

๑. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของราชการ
๒. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม
๓. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ
๔. มีจิตสาธารณะ คือ มีความเอื้อเฟื้อ เมตตา และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสาธิต วงศ์มันต์นนท์)
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์



พิธีปฏิญาณตน

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการรัฐสภา
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ของสำนักประชาสัมพันธ์




วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ บริเวณโถงชั้น 2 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ประธานในพิธี นำบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2566

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จัดพอเพียงคำคุณริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โอวาทของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2566)



- 1. ความพอเพียงกับงาน**
ทำงานให้เต็มความสามารถที่มีอยู่ ใครมีความสามารถมากก็แสดงออกมาให้เต็มความสามารถ ใครมีความสามารถน้อยก็ฝึกฝน แต่ถ้าเกินกำลังให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
- 2. วินัย**
ยกตัวอย่างวันนี้ซึ่งไม่ใช่วันแต่งเครื่องแบบราชการแต่เมื่อผู้อำนวยการสำนัก ขอความร่วมมือทุกคนก็ปฏิบัติ เป็นการสะท้อนถึงการมีวินัย วินัยเป็นเครื่องมือที่จะแยกความแตกต่างระหว่างบุคลากรที่เป็นข้าราชการกับเอกชน ซึ่งบุคลากรที่เป็นข้าราชการจะมีวินัยสูงกว่า วินัยที่สำคัญคือ วินัยต่อตนเอง วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน วินัยต่อผู้บังคับบัญชา วินัยต่อสถานที่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นวินัยก็จะเป็นเครื่องกำกับเรา
- 3. ความสุจริต**
เราทำงานกับคนหมู่มาก ทำงานเกี่ยวกับงบประมาณ ความสุจริตจะเป็นเครื่องกำกับ ป้องกันมิให้เราหลงทางไปในทางที่ผิด ความสุจริตจะเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ทำให้เราเกิดความสบายใจมีความสุข
- 4. จิตอาสา**
ข้าราชการต้องมีจิตอาสา จิตสาธารณะ สูงกว่าอาชีพอื่น ต้องเหนือกว่าคนอื่น เราใส่ชุดกาฬี ถ้าก็คือสีของแผ่นดิน ทำงานเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี
- 5. ความกตัญญู**
เป็นหลักธรรมคำสอนที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก กตัญญูต่อครู กตัญญูต่อพ่อแม่ กตัญญูต่อองค์กร กตัญญูต่อชาติ ในวันนี้เราอยู่ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เราต้องมีความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เราต้องมีความกตัญญูต่อองค์กรรัฐสภา

ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 5 ข้อ โดยฝากผู้บังคับบัญชานำเน้นให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนขอให้ทุกคนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามเราก็ยังคงอยู่และก็จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จัดพอเพียงคำคุณริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566